



2019-20 Thay Đổi Tên Người Sử Dụng cho Tài Khoản Học Sinh dành cho tất cả các em học sinh và thay đổi mật khẩu thông tin dành các Học Sinh sắp lên lớp 5 và 6

Thay Đổi Tên Người Sử Dụng

Tên người sử dụng cho tài khoản học sinh được cho phép truy cập vào các trang web giáo dục khác trong trường công lập Seattle, ví dụ như: Schoology, Office 365, v.v. Năm học này (2019 - 2020) đã có một sự thay đổi dành cho tên người sử dụng của con em quý vị để cho phép tên người sử dụng của các em được giữ nguyên cho đến khi tốt nghiệp ngay cả khi học sinh đổi Trường! Tất nhiên, con em của quý vị được có lựa chọn thay đổi tên người sử dụng nếu các em thay đổi tên.

Các Học Sinh: 4 ký tự đầu tiên của tên người sử dụng sẽ được thay thế bằng số 1. Nếu các em muốn xác nhận tên người sử dụng mới của mình, các em có thể đăng nhập vào Source trong khoảng thời gian từ 8/13/2019 đến 9/14/2019. Các em có thể vào Source tại: <http://ps.seattleschools.org>

Khi các em nhập **tên người sử dụng cũ**, thì **tên người sử dụng mới** sẽ hiển thị.

Ví dụ: nếu tên của em là John Stanford Smith, **tên người sử dụng cũ** của em sẽ là: **XXX_jssmith**, và **tên người sử dụng mới** của em bây giờ là: **1jssmith**. Các em luôn có thể liên hệ với Giáo viên hoặc Quản thủ Thư viện nếu các em gặp khó khăn khi truy cập tên người sử dụng mới của mình.

Thay đổi mật khẩu dành các Học Sinh sắp lên lớp 5 và 6

Thay đổi Mới cho Năm học (2019-2020) và hơn thế nữa, tất cả học sinh lớp 5 sẽ được yêu cầu thay đổi mật khẩu từ định dạng 4 chữ số của MMDD thành mật khẩu 8 ký tự. CHỈ dành cho năm học này (2019-2020), tất cả học sinh sắp lên lớp 6 sẽ được yêu cầu thay đổi mật khẩu từ định dạng 4 chữ số của MMDD thành mật khẩu 8 ký tự. Cho lần đăng nhập đầu tiên, các em sẽ sử dụng ngày sinh nhật đầy đủ của mình: MMDDYYYY. Sau khi đăng nhập, các em sẽ ngay lập tức được nhắc chọn mật khẩu mới có ít nhất 8 ký tự mà các em sẽ sử dụng với tên người sử dụng mới. Mật khẩu mới có thể có các ký tự đặc biệt với ngoại lệ duy nhất là 10 mật khẩu trước đó không thể được sử dụng lại. Vui lòng liên hệ với Giáo viên hoặc Quản thủ Thư viện nếu các em gặp bất kỳ vấn đề nào cho việc thiết lập mật khẩu 8 ký tự mới của mình!